



# องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

## จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

โทร.๐๕๒-๐๐๐๔๑๒ : Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, www.omkoi.go.th



ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้รับการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ผลงานดีเด่น ในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด รางวัลหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รางวัลบุคคลด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ นายสหชัย ชัยสมร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมเดินขบวนต่อต้านฝิ่นและยาเสพติด



ช่วงระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้ถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยไทยธรรม จำนวน ๑๐ วัด ให้กับพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดตามชุมชนในพื้นที่ตำบลอมก๋อย



ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้ประโยชน์อย่างรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ มีการปลูกไม้สัก ไม้มะค่าโมง ไม้พะยูง นางพญาเสือโคร่ง ไข่ มะขามป้อม กระถินเทพา จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ต้น บริเวณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งจำเริงและบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และ ลานอาศรมพระธรรมจาริกบ้านหนองกระทิงและบริเวณป่าอนุรักษ์บ้านตุ่งลอย

ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดย นายกองดีการบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมาชิกสภา พนักงาน ได้เข้าร่วมงานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๒ ชั่วโมง และกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และปลูกต้นไม้ชนิดอื่นๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนามก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

